

## คำนิยม

### คำนิยมของ นางภัทริยวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดการศึกษา ดังจะเห็นได้จากการทำงานที่มีความมุ่งมั่นในการศึกษาค้นคว้าและได้นำความรู้ที่ศึกษาค้นคว้ามาพัฒนาแนวทางการแนะแนวอาชีพและสอนงานนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ซึ่งเป็นแนวทางในการแนะแนวอาชีพและสอนงานนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาให้มีอาชีพที่ยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่เป็นภาระแก่สังคม ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียน ผู้ปกครอง และครู ได้สำรวจตนเองนำไปสู่การค้นพบความถนัดและความเหมาะสมของอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัดและความต้องการอย่างแท้จริง ผ่านกระบวนการจัดทำแผนการให้บริการเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคล การสอนงานอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านอาชีพให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เมื่อจบการศึกษาออกไปได้อย่างสมบูรณ์

จึงขอแสดงความชื่นชม และเป็นกำลังใจให้ท่านได้พัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความสำเร็จต่อไป



นางภัทริยวรรณ พันธุ์น้อย

ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

**คำนิยม**  
**คำนิยมของ ผศ.ดร.ศิริวิมล ใจงาม**  
**นักวิชาการศึกษาพิเศษอิสระ**

การมีงานทำหรือการประกอบอาชีพถือเป็นสิ่งสำคัญจำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกคนไม่ว่า  
แม้แต่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา การสร้างพื้นฐานอาชีพ การแนะแนวอาชีพและสอน  
งาน ให้แก่นักเรียนให้มีงานทำและมีอาชีพ จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้  
ไม่เป็นภาระต่อสังคมและมีคุณภาพในการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น ขอชื่นชม นายสมพงษ์ อุ่นใจ  
ผู้อำนวยการ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ที่เห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ได้ค้นคว้าแนวทางการแนะแนวอาชีพและสอนงาน  
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยแนะแนวอาชีพและสอนงานเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ  
และการมีอาชีพให้กับนักเรียนจนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้นักเรียนมีทักษะ  
อาชีพและอาชีพที่เหมาะสมเป็นไปตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน จนเห็นเป็นที่ประจักษ์และ  
นักเรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ขอให้ท่าน นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน  
มุ่งมั่นพัฒนาการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา และยกระดับ  
การศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวิมล ใจงาม

นักวิชาการศึกษาพิเศษอิสระ

## คำนิยม

คำนิยมของ นายครรชิต ฝายนันชัย

### ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนน่านปัญญานุกูล

นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความวิริยะ อุตสาหะ มุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดการศึกษา มีความมุ่งมั่นในการศึกษาค้นคว้าแนวทางการแนะแนวอาชีพและสอนงานนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และนำมาพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาให้มีอาชีพและมีงานทำ สามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่เป็นภาระแก่สังคม และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

ขอแสดงความชื่นชม และเป็นกำลังใจให้ท่านได้พัฒนาการจัดการศึกษา การพัฒนาผู้เรียนสู่ความสำเร็จต่อไป



นายครรชิต ฝายนันชัย

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน

## คำนำ

แนวทางการแนะแนวอาชีพ และสอนงานนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีงานทำที่มั่นคงและยั่งยืน ผู้บริหารมีแนวทางในการบริหารและจัดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพของนักเรียนที่เป็นระบบ ครู ผู้ปกครอง มีแนวทางการปฏิบัติในการประกอบอาชีพสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ซึ่งเป็นไปตามความถนัดเหมาะสมตามศักยภาพของนักเรียนรายบุคคล ก่อให้เกิดการจ้างงานระบบสนับสนุน และการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาต่อไป โดยขอบข่ายเนื้อหาประกอบด้วย 5 ส่วนสำคัญ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับความพิการ ประเภทคนพิการ แนวโน้มคนพิการไทยในปัจจุบันและบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา การสอนงานอย่างเป็นระบบ (Systematic Instruction) การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ (Career Education) การให้บริการเปลี่ยนผ่านเพื่อการมีอาชีพ (Profession Transition Services) และการจ้างงานระบบสนับสนุน (Supported Employment) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะนำพานักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ที่สำเร็จการศึกษาออกไปสู่การมีงานทำ และก่อให้เกิดการจ้างงานที่ยั่งยืน ต่อไป

ขอขอบพระคุณ นางภัทริยวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวิมล ใจงาม อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก นายครรชิต ฝ่ายนั้นชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน คณะครู บุคลากรของโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ทุกคน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้กรุณาเสียสละเวลา ให้คำปรึกษา แนะนำ ข้อเสนอแนะ และสนับสนุนในการจัดทำเอกสารฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์ และสำเร็จด้วยดีทุกประการจึงใคร่ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนเฉพาะความพิการที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เพื่อนำไปใช้ในการจัดการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ต่อไป

นายสมพงษ์ อุ่นใจ

ผู้จัดทำ